

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, kết quả như sau:

1. Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

1.1. Cử tri các xã Thọ Ngọc, Xuân Lộc, Triệu Thành phản ánh: Hiện nay, hệ thống cống Hoàng Kim, Kênh C1/6, đê sông Hoàng, hệ thống cống tiêu nước qua kênh N1 đến nay đã xuống cấp. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết.

- Cống Hoàng Kim điều hòa lũ lưu vực tiêu thủy Sông Hoàng, diện tích lưu vực tiêu 10.600 ha. Năm 2020, phần mái đá bờ hữu thượng lưu cống bị lún sụt đã được Công ty TNHH MTV Sông Chu chi nhánh Triệu Sơn cấp vật tư duy tu, sửa chữa đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ. Hiện tại qua kiểm tra, vận hành thử, Cống đảm bảo vận hành tốt, an toàn.

- Qua kiểm tra đoạn kênh C1/6 từ bờ hữu chảy qua xã Thọ Ngọc có chiều dài 500m bị xuống cấp. Tháng 11/2021, đã chủ động đắp gia cố đoạn xung yếu này đảm bảo công trình an toàn. Các điểm xung yếu, sạt lở cục bộ đoạn qua Xuân Lộc đã được Công ty TNHH MTV Sông Chu chi nhánh Triệu Sơn kiểm tra, xử lý kịp thời đảm bảo công trình phục vụ tốt.

- Tuyến đê sông Hoàng chảy qua địa phận xã Xuân Lộc hiện nay chưa được đắp đủ cao trình và mặt cắt đê. Do không có kinh phí để đầu tư nên UBND huyện xin được tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ ưu tiên đưa vào danh mục đầu tư nâng cấp khi có nguồn vốn.

- Kênh N1 đã được dự án nâng cấp Hồ Đồng Bê đầu tư kiên cố hoá bằng bê tông nên nước không bị rò rỉ làm ảnh hưởng đến thân cống; tuy nhiên do 2 cống tiêu luôn dưới kênh N1 đã được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp. UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri để xem xét ưu tiên đầu tư đầu tư khi có nguồn vốn.

1.2. Cử tri xã Nông Trường phản ánh trong quá trình thi công mở rộng tuyến đường Sao vàng – Nghi Sơn, việc tiêu thoát nước không kịp, cần bổ sung đủ hai cống chìm qua kênh Nam như ban đầu; đồng thời mở rộng lòng kênh tiêu

để đảm bảo cho công tác tiêu thoát lũ, để không ảnh hưởng đến công tác sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt khi thi công mở rộng tuyến đường Sao Vàng- Nghi Sơn nếu làm ảnh hưởng đến hệ thống cống, kênh mương nhà thầu phải hoàn trả theo hiện trạng ban đầu để đảm bảo sản xuất cho nhân dân. Tuy nhiên trong quá trình thi công dự án các nhà thầu có làm ảnh hưởng một số vị trí gây cản trở cho việc tưới tiêu. UBND huyện xin tiếp thu ý kiến và sẽ đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công khơi thông kịp thời để phục công tác tưới, tiêu trên địa bàn huyện.

1.3. Cử tri xã Thọ Tiến phản ánh hiện nay xã có nhiều cống ngầm tiêu thoát nước qua kênh C6 tại thôn 1, thôn 3, thôn 5 được xây dựng từ thời Pháp, hiện nay do ảnh hưởng tuyến đường Nghi Sơn – Sao Vàng gây ngập úng trên diện rộng, vỡ bờ kênh C6, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Hệ thống cống ngầm tiêu thoát nước qua kênh C6 tại thôn 1, thôn 3, thôn 5 được thiết kế tiêu thoát nước cho xã Thọ Tiến, do ảnh hưởng khi thi công tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng dẫn đến lưu lượng nước về các cống ngầm rất nhanh và nhiều hơn trước đây gây ngập úng trên diện rộng và gây vỡ bờ kênh C6. UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ kiểm tra xem xét để đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư nâng cấp khi có nguồn vốn.

1.4. Cử tri phản ánh và đề nghị UBND huyện làm việc Công ty Thủy nông Sông Chu tăng thêm thời gian bơm nước phục vụ sản xuất ở những nơi khó khăn về nước tưới; xây dựng trạm bơm khu vực Đồng Cát, khu vực 3 xã Thọ Thế; nâng cấp trạm bơm Đồng Quai (xã Thọ Tân), đập Nội Sơn (xã Hợp Lý), mương Thịnh Vượng (xã Đồng Lợi), để đảm bảo cho việc sản xuất và sinh hoạt của nhân dân được thuận lợi.

- UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo Công ty TNHH MTV Sông Chu, chi nhánh Triệu Sơn căn cứ vào lịch gieo trồng của địa phương và diện tích sản xuất của các hợp tác xã đã ký hợp đồng với Công ty, phục vụ tưới đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp cho nhân dân.

- Về xây dựng trạm bơm khu vực Đồng Cát, khu vực 3 xã Thọ Thế: Công ty TNHH MTV Sông Chu, chi nhánh Triệu Sơn đã khảo sát lập kế hoạch trình Lãnh đạo Công Ty Sông Chu; tuy nhiên, do nguồn vốn khó khăn nên đến nay Công ty chưa thể triển khai đầu tư xây mới trạm bơm nêu trên.

- Trạm bơm Đồng Quai (Thọ Tân) lấy nguồn nước trực tiếp từ Sông Nhôm, phục vụ tưới cho 106 ha đất nông nghiệp. Tháng 11/2020 Công ty Sông Chu đã đầu tư nâng cấp, thay mới 2 máy bơm công suất mỗi máy 980m³/h và toàn bộ hệ thống ống hút và ống xả, đáp ứng đủ công suất tưới cho phần diện tích đã ký hợp đồng với địa phương.

- Hồ chứa nước Nội Sơn Công thuộc địa phận xã Hợp Lý; qua kiểm tra, quan trắc đánh giá mức độ hư hỏng công trình, Chi nhánh Thủy lợi Triệu Sơn đã đề nghị và đã được Công ty chấp thuận cho sửa chữa. Đến nay, công trình đã được sửa chữa, đưa vào vận hành đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

- Kênh tiêu Thịnh Vượng – Nha Lộc có chiều dài 3 km, nhiệm vụ tiêu cho 550 ha diện tích đất nông nghiệp và dân sinh của 2 xã Khuyến Nông và Đồng Lợi. Ngày 26-10-2021 công ty Sông Chu đã có văn bản 1095/SC-KT “V/v chấp thuận cho xã đầu tư xây dựng kiên cố tuyến kênh tiêu Thịnh Vượng đoạn từ K₁₊₁₃₂ :- K₂₊₁₀₅ có chiều dài 973 m bằng bê tông trên địa bàn xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn bằng nguồn vốn của địa phương”. Đoạn còn lại là kênh đất vẫn đảm bảo tiêu thoát tốt, mặt khác do nguồn vốn hạn hẹp nên công ty chưa có kế hoạch đầu tư.

1.5. Hiện nay Sỏi Tràn của Hồ Đồng Bê (Triệu Thành) đã được làm lại, tuy nhiên bờ quai chắn lũ phía hạ lưu chưa được đầu tư, gây mất an toàn cho nhân dân khi mùa mưa lũ về. Đề nghị UBND huyện quan tâm giải quyết.

Hồ chứa nước Đồng Bê được xây dựng năm 1989; năm 2021 đã bàn giao quản lý, vận hành cho Công ty TNHH MTV Sông Chu. Theo thiết kế thì tràn xả lũ của hồ là tràn tự do nên không thể xây dựng bờ quai chắn lũ phía hạ lưu của tràn. Thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, hằng năm Công ty TNHH MTV Sông Chu chủ trì phối hợp với các địa phương để lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, hiện nay hồ chứa nước đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

2. Công tác giải phóng mặt bằng

2.1. Cử tri phản ánh hiện nay việc quy hoạch khu công nghiệp tại xã Hợp Thắng vẫn chưa tiến hành bồi thường cho nhân dân, để đảm bảo công tác gieo cấy kịp thời vụ, đề nghị UBND huyện có thông báo thu hồi và bồi thường cụ thể để nhân dân biết, nếu chưa thu hồi để nhân dân tiếp tục đầu tư sản xuất, tránh lãng phí.

Dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020; có 02 xã bị ảnh hưởng Hợp Thắng và Vân Sơn: Diện tích quy hoạch 69,95 ha đất nông nghiệp với 512 hộ bị ảnh hưởng.

UBND huyện đã có thông báo thu hồi đất của các hộ dân, Vì vậy các hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng không tiếp tục đầu tư sản xuất để tránh lãng phí. Đến nay, dự án đã hoàn thành các công tác kiểm kê, lập phương án trình tỉnh thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất lúa.

2.2. Việc huyện thu hồi đất giao cho Tập đoàn Sao Mai để xây dựng đô thị khu vực Bắc Đồng Năn (thôn 4, thôn 5 xã Minh Sơn) trong đó có một phần diện tích khu nghĩa địa, đến nay nhân dân khu vực này có người qua đời không có nơi chôn cất. Đề nghị UBND huyện sớm có quy hoạch đất nghĩa địa cho các khu dân cư nói trên.

UBND huyện đã chỉ đạo lập quy hoạch mở rộng nghĩa trang Áng Ba tại thôn 4, xã Minh Sơn và dự kiến hoàn thành xây dựng mở rộng nghĩa trang, phục vụ cho công tác GPMB dự án trước tháng 4/2023.

2.3. Trong quá trình thi công cải tạo, nâng cấp đường từ TL 514 đến TL 517 (đoạn qua xã Khuyến Nông) đã có 40 hộ bị ảnh hưởng tường nhà bị sụt lún, nứt tách đã được phía dự án kiểm tra lập biên bản. Đến nay, đường đã đưa vào sử dụng nhưng các hộ dân vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ. Đề nghị UBND huyện quan tâm giải quyết.

Trong quá trình triển khai thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường từ TL.514 (xã Minh Dân cũ) đi TL.517 (xã Đồng Lợi), UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp cùng với chính quyền địa phương, đơn vị thi công và bảo hiểm công trình (Công ty Bảo Minh Thanh Hóa) đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xác định rạn nứt, hư hỏng nhà cửa để xây dựng dự toán hỗ trợ, khắc phục thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/12/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp cùng với chính quyền địa phương và Công ty Bảo Minh Thanh Hóa tiến hành làm việc với các hộ dân thông báo chi phí hỗ trợ, khắc phục thiệt hại nhưng các hộ dân không thống nhất theo phương án mà Công ty Bảo Minh Thanh Hóa đã lập và yêu cầu mức hỗ trợ cao hơn.

Ngày 04/5/2022, UBND huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị để giải quyết các đơn kiến nghị của các hộ dân; yêu cầu Công ty Bảo Minh Thanh Hóa rà soát, kiểm tra lại dự toán bảo hiểm, đồng thời tiếp tục giải thích, tuyên truyền cho các hộ hiểu về các quy định của pháp luật. Ngày 20/5/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã gửi dự toán hỗ trợ và đang phối hợp với UBND các xã để công khai dự toán đến các hộ dân.

2.4. Dự án mở rộng đường Nghi Sơn- Sao vàng (Giai đoạn 2), một số hộ dân ở thôn Quần Trúc xã Khuyến Nông bị thu hồi đất lúa, đến nay vẫn chưa nhận được tiền GPMB. Đề nghị UBND huyện quan tâm giải quyết.

Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514, đoạn qua xã Khuyến Nông có 36 hộ gia đình và 01 tổ chức có đất lúa bị thu hồi với diện tích là 23.212 m²; hiện nay đã chi trả tiền bồi thường cho 27 hộ với số tiền 1.969 triệu đồng và diện tích thu

hội là 17.596 m²; còn 08 hộ dân cho ông Út Phương ở thị trấn Nưa thuê đất để chuyển đổi cây trồng (trồng cây dược liệu) nhưng hộ ông Út Phương chưa cung cấp được hồ sơ chuyển đổi cây trồng và 01 tổ chức chưa cung cấp đủ hồ sơ nguồn gốc nên chưa đủ điều kiện để phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền cho các hộ dân và tổ chức.

2.5. Cử tri đề nghị UBND huyện đẩy nhanh việc thẩm định các mặt bằng quy hoạch về đấu giá quyền sử dụng đất cho các địa phương để đấu giá tăng thu ngân sách, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn để xây dựng xã NTM nâng cao.

Theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan, các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất phải giao cho Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư. Hiện nay, UBND huyện đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để giao Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư từ bước lập quy hoạch chi tiết đến bước đầu tư xây dựng. Đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ban QLDA ĐTXD huyện để tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư đảm bảo quy định.

3. Về đầu tư xây dựng cơ bản, điện lực

3.1. Cử tri phản ánh tuyến đường từ cầu thôn 3 xã Thọ Phú đi xã Xuân Thịnh, có cây cầu thôn 1 đi xã Xuân Thịnh; cầu Sắt thôn Khang Thịnh, cầu Trãi thôn Thu Đông (xã Xuân Thịnh), Cầu Thủy Tú qua Sông Hoàng, cầu Cốc Thuận qua kênh Nam xã Xuân Lộc; cầu qua Sông Hoàng (xã Đồng Thắng); cầu qua Sông Hoàng của thôn 5, thôn 7, thôn 8, thôn 10 (xã Dân Quyền) đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn cho người dân đi lại và phục vụ sản xuất của người dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng có kế hoạch khảo sát thực trạng và đưa vào danh mục đầu tư công của huyện để đầu tư nâng cấp, xây dựng mới đảm bảo an toàn việc đi lại của người dân.

- Hiện nay, cầu Xi bắc qua sông Hoàng tại xã Đồng Thắng đã được UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư. Đến nay, UBND huyện đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án.

- Đối với các cầu còn lại: Việc đầu tư xây mới, nâng cấp các cầu cần vốn đầu tư rất lớn, trong khi nguồn ngân sách huyện còn rất hạn hẹp chưa thể đầu tư cho tất cả các cầu cùng lúc. Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại đề nghị UBND các xã có biện pháp cảnh báo nhằm tránh xe quá tải đi qua cầu. Đồng thời, UBND các xã cân đối nguồn ngân sách địa phương để đầu tư xây mới, nâng cấp các cầu yếu trên.

3.2. Tuyến đường thôn 5 đi xã Thiệu Hòa (Thiệu Hóa) có chiều dài gần 1km, lòng lề đường nhỏ hẹp và trên tuyến đường có lòng cầu hẹp (90cm), lan can 2 bên không đảm bảo, tiềm ẩn tai nạn giao thông; tuyến đường liên xã nối từ

quốc lộ 47 qua 4 xã Thọ Dân, Xuân Thọ, Thọ Tiến, Thọ Bình với tỉnh lộ 514; tuyến đường 520 đi qua xã Triệu Thành; tuyến đường liên xã Thọ Sơn đi Bình Sơn, tuyến qua Thôn 6, Thôn 7 xã Thọ Sơn; tuyến đường 515 đi qua Thị Trấn Triệu Sơn, Minh Sơn, Thọ Tân; tuyến đường trực chính vào xã Tiến Nông; tuyến đường từ UBND xã Vân Sơn đi xã Xuân Du huyện Như Thanh hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng cầu mới, mở rộng và nâng cấp sửa chữa lại các tuyến đường trên.

- Tuyến đường TL520 (qua xã Triệu Thành) và tuyến TL.515C (qua thị trấn, Minh Sơn, Thọ Tân, Thọ Dân) là các tuyến đường tỉnh do Sở GTVT quản lý, việc bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp cải tạo các tuyến đường trên nằm trong kế hoạch của UBND tỉnh; UBND huyện sẽ tích cực đấu mối với Sở GTVT và UBND tỉnh để sớm có kế hoạch nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trên.

- Tuyến đường từ UBND xã Vân Sơn đi xã Xuân Du (Như Thanh) đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương nâng cấp, cải tạo tuyến đường tại Công văn số 9033/UBND-THKH ngày 24/6/2022. Hiện nay, UBND huyện Triệu Sơn đang phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh để triển khai thực hiện dự án.

- Tuyến trực chính vào xã Tiến Nông, tuyến từ đường Cầu Trắng – Đồng Lợi đến đê sông Hoàng đã được UBND xã Tiến Nông đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp với kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

- Đối với các tuyến đường huyện còn lại UBND huyện sẽ có kế hoạch đầu tư nâng cấp trong các năm tiếp theo. Hàng năm, UBND huyện vẫn có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên nhằm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng nhỏ, ổ voi, ổ gà đảm bảo giao thông trên tuyến.

- Đối với các tuyến đường xã do UBND các xã quản lý do đó đề nghị UBND các xã cân đối nguồn ngân sách địa phương để đầu tư xây mới, nâng cấp các tuyến đường này. Đồng thời, có kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên định kỳ hàng năm.

3.3. Cử tri thị trấn Triệu Sơn phản ánh hiện nay tuyến đường QL47C với chiều dài hơn 3km mới được sửa chữa mặt đường, còn vỉa hè chưa được đầu tư, hệ thống rãnh thoát nước đã xuống cấp. Đề nghị UBND huyện quan tâm (Đoạn đầu thuộc phố 1, phía Nam giáp xã An Nông, Đoạn cuối phía Bắc, trường THPT Triệu Sơn 1, thuộc phố Tân Phong, giáp xã Dân Lực).

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã báo cáo HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư vỉa hè, rãnh thoát nước và đèn chiếu sáng tuyến QL.47C đoạn từ xã Dân Lực đến xã An Nông. Đến nay, UBND huyện đang triển khai các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án.

3.4. Cử tri phản ánh việc xây dựng Đô thị Thiều đã được UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt từ 30/10/2020 với diện tích 10,07 ha gồm khu dân cư mới và dịch vụ thương mại; UBND huyện đã làm lễ công bố Quyết định vào tháng 10/2020, nhưng đến nay chưa tổ chức thực hiện người dân bản khoản có tiếp tục được sản xuất nông nghiệp nữa không. Đề nghị UBND huyện có phương án kiểm đếm cắm mốc giới và sớm thực hiện dự án.

UBND huyện đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường GPMB dự án kiểm kê, lập dự toán đất nông nghiệp và công khai dự toán tới các hộ dân bị ảnh hưởng xã Dân Lý trong tháng 11/2021. Tuy nhiên các hộ dân chưa thống nhất và kiến nghị đơn giá bồi thường thấp.

Đề nghị UBND xã Dân Lý tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ dự án để dự kiến đến tháng 9/2022 sẽ khởi công. Vì vậy các hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng (xã Dân Lý) không tiếp tục đầu tư sản xuất để tránh lãng phí.

3.5. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng, Ban ATGT, các cấp có thẩm quyền xem xét, lắp đặt các biển báo tuyến đường từ Cầu Trắng vào Thị Trấn Triệu Sơn để giảm tai nạn giao thông.

Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường tuyến TL514 đoạn từ Cầu Trắng đến Cầu Nhôm đã được thực hiện theo dự án nâng cấp, cải tạo tuyến TL.514 đoạn từ cầu Thiều đi cầu Nhôm. Đến nay, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đoạn từ cầu Trắng đến cầu Nhôm thuộc tuyến đường tỉnh lộ 514, việc lắp đặt bổ sung biển báo, vạch kẻ đường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Sở GTVT. UBND huyện sẽ đấu môi với Sở GTVT để rà soát hệ thống biển báo, vạch kẻ đường trên tuyến, đối với những vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông UBND huyện sẽ đề xuất bổ sung thêm biển báo, sơn lại vạch kẻ đường, gờ giảm tốc để đảm bảo ATGT.

3.6. Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công ty Điện Lực Triệu Sơn thay thế, nâng cấp đường điện sinh hoạt cho nhân dân thôn Bình Định, thôn Trì Bình, kéo đường dây điện vào thôn Minh Thành (Triệu Thành); đường điện thôn 5 xã Thọ Sơn; xã Đồng Thắng, Dân Lực; đường dây lưới điện hạ thế của khu vực thôn 2, thôn 5 (xã Thọ Tân); đưa một số cây cột điện còn nằm ra ngoài lề đường vào vị trí thuận lợi tạo mỹ quan đường làng, xã nông thôn mới (xã Thọ Phú, Xuân Lộc, Xuân Thọ, Thọ Tân); thay thế một số cột điện trên địa bàn thôn Hoàng Giang, thôn Tường Thôn, Thôn Quần Trúc (Khuyến Nông); để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và an toàn giao thông vì hệ thống điện đã xuống cấp. Đồng thời đề nghị ngành điện trả tiền xây trạm hạ thế và mắc dây cho nhân dân xã Xuân Thịnh; việc hỗ trợ tiền điện cho hộ bảo trợ xã hội sử dụng điện dưới 50 số, nhưng từ tháng 7/2021 đến nay ngành điện chỉ cấp giấy biên nhận in từ máy in, không phải hóa đơn GTGT nên khi làm thủ tục hỗ trợ không được.

** Về ý kiến cử tri việc đầu tư lưới điện, di dời cột điện:*

Hiện trạng lưới điện 0.4kV các xã Thọ Phú, xã Xuân Lộc, Xuân Thọ, xã Thọ Sơn, xã Khuyến Nông được ngành điện tiếp nhận nguyên trạng lưới điện hạ áp nông thôn từ năm 2009. Sau nhiều năm tiếp nhận bàn giao ngành điện không ngừng đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện để phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất ngày càng cao của nhân dân các địa phương.

Điện lực Triệu Sơn sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương, nhà thầu thi công và hỗ trợ địa phương về mặt kỹ thuật trong quá trình thực hiện di dời đường cột điện; riêng xã Thọ Tân, xã Triệu Thành, xã Đồng Thắng lưới điện 0.4kV được chính quyền địa phương bàn giao cho Công ty cổ phần Quản lý kinh doanh Điện Thanh Hóa và Công ty cổ phần xây lắp Điện lực Thanh Hóa kinh doanh bán lẻ điện. Vì vậy, đề nghị UBND các xã làm việc với hai đơn vị bán lẻ điện nêu trên để có phương án nâng cấp lưới điện và di dời cột điện.

** Về ý kiến cử tri về việc đề nghị ngành điện trả tiền xây trạm hạ thế và mắc dây cho nhân dân xã Xuân Thịnh.*

Theo quy định, việc lập và hoàn tất hồ sơ bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do các xã chịu hoàn toàn trách nhiệm. Việc định giá tài sản bàn giao để xác định giá trị hoàn vốn đầu tư do Hội đồng định giá của huyện chịu trách nhiệm (Điện lực là bên nhận tham gia với tư cách thành viên). Sau khi đã hoàn tất các hồ sơ theo yêu cầu chủ tài sản bàn giao (đầu mỗi là Hội đồng định giá của huyện) báo cáo Sở Tài chính, Sở Công thương để thẩm định và đăng ký giá trị vốn hoàn trả.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm sắp xếp, bố trí nguồn vốn để chi trả và nguồn vốn này được chi trả thông qua ngân sách địa phương.

Căn cứ các quy định hiện hành thì đến thời điểm hiện nay hồ sơ lưới điện hạ áp của xã Xuân Thịnh không đủ căn cứ chứng minh nguồn gốc vốn do nhân dân đóng góp do đó được xác định là không đủ điều kiện thực hiện hoàn trả vốn (do không xác định được nguồn gốc vốn). Thực hiện bàn giao cho ngành điện theo hình thức tăng giảm vốn giữa bên giao và bên nhận (không hoàn vốn).

** Về ý kiến việc ngành điện chỉ cấp giấy biên nhận in từ máy in, không phải hóa đơn GTGT nên khi làm thủ tục hỗ trợ tiền điện cho đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội (sử dụng cho mục đích sinh hoạt dưới 50kWh/tháng) không thực hiện được:*

Từ 6/2015 Công ty Điện lực Thanh Hóa đã áp dụng Hóa đơn điện tử trong hoạt động mua bán điện; khách hàng sau khi thanh toán tiền điện sẽ được nhận biên nhận thanh toán tiền điện theo mẫu quy định của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC).

Khi khách hàng có nhu cầu nhận thông tin về hóa đơn tiền điện (hóa đơn điện tử GTGT) có thể truy cập vào trang web chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực Miền bắc EVNNPC <https://cskh.npc.com.vn/> khách hàng đăng nhập và tra cứu, tải thông tin về Hóa đơn tiền điện (Hóa đơn GTGT).

4. Về lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường

4.1. Cử tri phản ánh năm 2017-2018 UBND huyện đã có quyết định xây dựng khu xử lý rác thải tại thôn Tân Thắng 1, 2 xã Hợp Thắng, khu xử lý đã đi vào xây dựng nhưng đến nay lại dừng không xây dựng nữa. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cho nhà thầu tiếp tục xây dựng và hoàn thành sớm để nhân dân có khu xử lý rác thải tập trung.

Dự án lò đốt rác thải sinh hoạt cho thị trấn Triệu Sơn và xã Hợp Thắng tại xã Hợp Thắng của Công ty Cổ phần xây dựng môi trường Triệu Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3283/QĐ-UBND, ngày 29/8/2018 với công suất xử lý 12 tấn rác/ngày đêm, quy mô diện tích khoảng 3.200 m²; dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1917/QĐ-UBND, ngày 21/5/2019 với diện tích 2.665,4 m².

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành GPMB, san lấp mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng nhà máy theo dự án được duyệt. Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tổ chức làm việc với chủ đầu tư để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác, đưa vào hoạt động; trường hợp chủ đầu tư không thực hiện, UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét chấm dứt chủ trương đầu tư, thu hồi đất theo quy định.

4.2. Cử tri phản ánh vẫn còn nhiều dự án thu hồi đất nông nghiệp chậm triển khai làm lãng phí đến tài nguyên. Đề nghị các cấp có thẩm quyền có biện pháp thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định.

Đến nay, trên địa bàn huyện có trên 110 dự án được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chấp thuận chủ trương thực hiện dự án; trong đó có một số dự án đã được cho thuê đất, nhưng tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy chậm, như: Nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Đầu tư XD XNK TM Việt Lào tại xã Minh Sơn, Nhà máy may Phú Anh 2 của Công ty CP XNK Minh Tâm tại xã Khuyến Nông, Nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Trung Sơn tại xã Thọ Dân, Trung tâm thương mại và tổ chức sự kiện APG - Plaza Cổ Định của Công ty CP Anh Phương Sài Gòn tại thị trấn Nưa, Công trình đốt rác thải sinh hoạt của Công ty CP xây dựng môi trường Triệu Sơn tại xã Hợp Thắng, Cửa hàng kinh doanh thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư XD XNK TM Việt Lào tại xã Đồng Lợi, Trang trại chăn nuôi bò sữa của Công ty CP đầu tư VITHA Milk tại xã Vân Sơn...

Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 20/01/2022 để tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn huyện; theo đó: Trong tháng 7 - 8/2022, UBND huyện sẽ tổ chức làm việc với các Chủ đầu tư, để làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ thực hiện của dự án, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án đi vào hoạt động; trường hợp Chủ đầu tư không thực hiện, UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét chấm dứt chủ trương đầu tư, thu hồi đất theo quy định.

4.3. Cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra, nhất là ở các khu công nghiệp, trang trại chăn nuôi, các mỏ khai thác, vận chuyển đất làm rơi vãi ra đường; các bãi rác tự phát, rác vớt bờ bãi trên các tuyến đường giao thông, sông ngòi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống và sản xuất của nhân dân. Nhiều ý kiến kiến nghị huyện có biện pháp xử lý về vấn đề môi trường bị ô nhiễm, quan tâm đầu tư xây dựng các bãi rác tập trung; lò đốt rác thải tập trung.

Trong những năm qua, công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện; Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch, đề án để triển khai, chỉ đạo, quán triệt tổ chức thực hiện như Chỉ thị số 18-CT/HU, ngày 30/6/2020, Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Chương trình số 14-CTr/HU, ngày 16/12/2020 của Ban chấp hành đảng bộ huyện về bảo vệ môi trường; đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 20/4/2021 về thực hiện Kết luận số 2073-KL/TU, ngày 07/9/2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết 05-NQ/TU, phấn đấu đến năm 2025...; đến nay công tác bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả nhất định; nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về công tác bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực, tình trạng ô nhiễm môi trường đang từng bước được kiểm soát, tình trạng đổ rác thải ra kênh mương, các trục đường giao thông và nơi công cộng đã được hạn chế...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường còn tồn tại một số hạn chế như cử tri đã phản ánh, vẫn còn một số cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp, các trang trại chăn nuôi chưa xử lý tốt môi trường; các bãi rác tại các địa phương không được quan tâm, xử lý còn để ô nhiễm môi trường...

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường nói chung, công tác thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn huyện; trong thời gian tới đề nghị các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trang trại, hộ chăn nuôi tại địa phương về bảo vệ môi trường.

- Quản lý chặt chẽ tải trọng, xử lý nghiêm các phương tiện không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các trang trại, gia trại, các hộ chăn nuôi trên địa bàn đảm bảo việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; cương quyết xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, cụm công nghiệp, trang trại gây ô nhiễm môi trường, cần thiết sẽ yêu cầu dừng hoạt động.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư để sớm đưa khu xử lý chất thải rắn tập trung của huyện tại xã Vân Sơn vào hoạt động.

- Tăng cường tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt tại nhà dân, hướng dẫn người dân tận dụng nguồn rác thải hữu cơ để làm phân bón vi sinh, góp phần giảm thiểu lượng rác thải đưa đi xử lý tập trung bằng hình thức chôn lấp hoặc đốt.

4.4. Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy quyền sử dụng đất cho nhân dân; có giải pháp tháo gỡ khó khăn cấp giấy quyền sử dụng đất cho các hộ đã làm mất giấy tờ hồ sơ đất, đất đã sử dụng lâu năm, đất bán sai thẩm quyền; các hộ đổi đất để làm nhà văn hóa (phố Tân Tiến, Tân Dân, Tân Khoa, Tân Minh và Phố 4 của Thị Trấn Triệu Sơn) để đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân; đồng thời có biện pháp giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ địa chính gây khó khăn sách nhiễu cho nhân dân trong quá trình làm thủ tục cấp giấy quyền sử dụng đất.

Trong thời gian qua, công tác cấp GCNQSD đất lần đầu cho nhân dân được các cấp các ngành quan tâm chỉ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp GCN, chất lượng lập, thẩm định hồ sơ cấp GCNQSD đất được nâng lên; đến nay đã cấp được 65.981/73.716 giấy CNQSD đất thổ cư, nâng tỷ lệ cấp giấy lần đầu lên 89,5% (KH năm 2022: 90%).

Tuy nhiên, việc cấp GCNQSD đất lần đầu cho nhân dân còn khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các trường hợp được UBND cấp xã giao, bán đất trái thẩm quyền qua các thời kỳ, đến nay, các hộ đã làm mất giấy tờ về đất (biên bản bàn giao đất, phiếu thu tiền sử dụng đất...), UBND cấp xã không còn hồ sơ lưu...

Để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất lần đầu cho nhân dân, nhất là đối với các trường hợp được UBND cấp xã giao, bán đất trái thẩm quyền qua các

thời kỳ; năm 2022, UBND huyện đã giao chỉ tiêu cấp GCNQSD đất ở lần đầu cho các xã, thị trấn tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 (tổng số GCN giao cấp lần đầu: 845 giấy); ban hành các Văn bản số: 95/UBND-TNMT ngày 11/01/2022 về việc thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất ở lần đầu cho nhân dân, số 2823/UBND-TNMT ngày 03/6/2022 về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường các biện pháp thực hiện cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; theo đó: Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung thống kê, rà soát, tổng hợp, phân loại các trường hợp tồn đọng trong cấp GCNQSD đất ở lần đầu (trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, đất giao không đúng thẩm quyền, đất sử dụng vi phạm pháp luật đất đai,...), phân nhóm, xây dựng phương án, kế hoạch, thời gian cụ thể để thực hiện, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 30/6/2022; đề UBND huyện tổng hợp, phân nhóm, xây dựng phương án tổ chức thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2022.

Sau khi báo cáo UBND tỉnh, UBND huyện sẽ tổ chức làm việc với UBND các xã, thị trấn để bàn giải pháp và thống nhất phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể trong tháng 8/2022. Trên cơ sở kết quả làm việc, UBND huyện sẽ tổ chức đợt cao điểm, yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền đến nhân dân về phương án xử lý đã thống nhất, đồng thời giao đồng chí công chức Địa chính - XD trực tiếp hướng dẫn nhân dân lập và hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất ở lần đầu cho nhân dân; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Triệu Sơn bố trí đủ nhân lực để đáp ứng việc trích lục thửa đất, hoặc đo đạc chỉnh lý thửa đất, đáp ứng tiến độ lập hồ sơ cấp GCNQSD đất trong đợt cao điểm.

4.5. Xã Vân Sơn có khoảng 300 ha thuộc đất khoáng sản (16,6 km²) đã giao cho các hộ dân thuê (đến ngày 31/12 /2021 là hết thời hạn hợp đồng). Xã có được ký hợp đồng đất thuê 5 năm cho nhân dân tiếp tục sản xuất được không. Đề nghị huyện hướng dẫn.

- Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Thông báo số 96/TB-UBND, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại buổi làm việc với Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV (viết tắt là Công ty); theo đó: Giao UBND huyện Triệu Sơn chỉ đạo các Phòng chức năng, UBND các xã trong vùng mỏ rà soát lại toàn bộ các hợp đồng cho thuê đất, thuê mặt nước và trồng rừng trong khu vực 16,6 km² (khu vực quản lý mỏ của Công ty) và 23,3 km² (khu vực dự trữ quốc gia); giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất ở các khu vực nêu trên; chấm dứt các hợp đồng giao đất, thuê đất không đúng thẩm quyền.

- Ngày 30/3/2017, UBND huyện Triệu Sơn ban hành Thông báo số 1019/TB-UBND, thông báo kết quả hội nghị ngày 25/5/2017 về việc triển khai

thực hiện Thông báo số 96/TB-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh; theo đó: Yêu cầu UBND các xã Vân Sơn, Thái Hòa, Tân Ninh chấm dứt các hợp đồng giao khoán thuê đất, cho thuê đất, cho mượn đất không đúng thẩm quyền đối với các hộ gia đình, cá nhân.

- Ngày 25/11/2021, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 6415/UBND-TNMT, chỉ đạo UBND xã Vân Sơn rà soát, tổng hợp danh sách các hộ đang được UBND xã cho thuê, cho thầu đất trong khu vực quy hoạch 16,6 km².

Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp theo chỉ đạo của UBND huyện; đề nghị UBND xã Vân Sơn thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 96/TB-UBND ngày 22/5/2017, của UBND huyện tại Thông báo số 1019/TB-UBND ngày 30/3/2017.

5. Lĩnh vực Văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách

5.1. Khu di tích lịch sử văn hóa Lê Thị Hiến được công nhận di tích cấp quốc gia năm 1993. Thời gian gần 500 năm từ khi xây dựng đến nay nhiều hạng mục trong di tích đã xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, tôn tạo.

Huyện Triệu Sơn có 30 di tích được xếp hạng, trong đó 26 di tích cấp tỉnh và 4 di tích cấp Quốc gia. Năm 2018, huyện Triệu Sơn được tỉnh hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo 04 di tích gồm:

- Đình Tam Lạc, xã Xuân Thọ
- Chùa Hòa Long, xã Tiến Nông
- Bia và lăng mộ Lê Thị Hiến, xã Thọ Phú
- Nhà thờ Quận Công Lê Thân xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa)

Đối với di tích "Bia và lăng mộ Lê Thị Hiến", xã Thọ Phú được tỉnh hỗ trợ 400 triệu đồng xã đề xuất chủ trương xây dựng nhà sắp lễ (Tổng đầu tư: 1.044.402.000đ, trong đó NS tỉnh: 400.000.000đ, còn lại là NS địa phương và xã hội hóa).

Do nguồn ngân sách nhà nước các cấp hạn hẹp, số lượng di tích trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Triệu Sơn nhiều, nhu cầu đầu tư tôn tạo, tu bổ lớn. Vì vậy, tỉnh phải phân kỳ giai đoạn hỗ trợ cho các di tích trọng điểm; đặc biệt là di tích lịch sử cách mạng. Do đó, đề nghị chính quyền địa phương xã Thọ Phú, BQL di tích Lê Thị Hiến kêu gọi con em, nhà hảo tâm, tăng cường công tác xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực để tu bổ, tôn tạo các hạng mục, nhằm phát huy giá trị của di tích.

5.2. Cử tri phản ánh chất lượng phục vụ và khám, chữa bệnh còn thấp, vẫn còn tình trạng thiếu trách nhiệm ở một số bộ phận và trong đội ngũ cán bộ,

y, bác sỹ gây khó khăn cho bệnh nhân khi khám chữa bệnh làm nhân dân bức xúc. Cơ sở vật chất của mạng lưới y tế tuyến cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu. Đề nghị UBND huyện, ngành y tế tiếp tục có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

- Chất lượng phục vụ, khám chữa bệnh còn thấp:

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn xin tiếp thu ý kiến của cử tri để có kế hoạch tăng cường nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị trong thời gian tới. Bệnh viện xin giải trình một số nguyên nhân chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong giai đoạn vừa qua có nguyên nhân chủ quan do dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn kế hoạch đào tạo cho các Y bác sỹ trong bệnh viện, kinh phí hạn hẹp phải dành cho chống dịch, chỉ còn phần ít dành cho đầu tư cơ sở vật chất phục vụ người bệnh; có nguyên nhân khách quan do bệnh viện đang trong giai đoạn xây dựng khu điều trị mới nên khu điều trị bị thu hẹp, chật chội, thiếu phương tiện sinh hoạt cho người bệnh.

Dự kiến cuối quý IV/2022, bệnh viện sẽ được bàn giao khu điều trị 7 tầng đưa vào sử dụng, cơ sở vật chất, buồng bệnh, nhà vệ sinh... sẽ được cải thiện, nguồn nhân lực của bệnh viện hoàn thành các khoa đào tạo sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

- Vẫn còn tình trạng thiếu trách nhiệm ở một số bộ phận khoa phòng, nhân viên y tế, gây khó khăn cho bệnh nhân khi khám chữa bệnh làm nhân dân bức xúc:

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các khoa/phòng trong đơn vị trong thời gian tới với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, thầy thuốc phải tận tâm, chuyên nghiệp, làm tăng sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn rất mong nhân dân và các cử tri phản ánh kịp thời cho lãnh đạo bệnh viện qua đường dây nóng về những tiêu cực, sự thiếu trách nhiệm hay nhân viên y tế gây phiền hà (nếu có) để bệnh viện kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

5.3. Cử tri xã Bình Sơn đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí đủ số lượng giáo viên cho trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Sơn (thiếu 4 giáo viên trong đó 3 giáo viên các bộ môn văn hóa và 1 nhân viên thư viện thiết bị trường học).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn thiếu rất nhiều giáo viên, trong đó có huyện Triệu Sơn, đặc biệt là thiếu giáo viên văn hóa tiểu học. Năm học 2021-2022, UBND huyện đã thực hiện Phương án tuyển dụng viên chức để bố trí bổ sung giáo viên cho các trường đang thiếu. Đến tháng 5/2022 Trường TH&THCS Bình Sơn đã được tiếp nhận 02 giáo viên gồm: 01 giáo viên Tin học và 01 giáo viên văn hóa tiểu học. Vì vậy hiện tại Trường TH&THCS Bình Sơn còn thiếu 01 nhân viên Thư viện - Thiết bị trường học; 1,0 giáo viên ở các môn văn hóa THCS (mỗi môn thiếu từ 0,1 đến 0,4 giáo viên).

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, UBND huyện đã giao cho Phòng GD&ĐT tiếp tục rà soát đội ngũ giáo viên và nhân viên các trường học để có kế hoạch báo cáo UBND tỉnh xin tuyển dụng đủ số giáo viên, nhân viên còn thiếu so với biên chế UBND tỉnh giao hàng năm; tiếp tục có phương án điều động dạy liên trường, hợp đồng giáo viên giảng dạy các môn học.

5.4. Cử tri xã Thái Hòa đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét việc cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công cho các đối tượng.

- Việc cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công (TQGC) cho gia đình liệt sĩ có bằng bị rách nát, mất vẫn được UBND huyện chỉ đạo phòng Lao động - TBXH tiếp nhận hàng tháng theo quy định. Từ năm 2016 đến tháng 12/2021, toàn huyện đã thực hiện đề nghị cấp đổi được 2.153 bằng TQGC cho các xã, thị trấn.

- Ngày 8 tháng 6 năm 2022, Phòng Lao động – TNBXH tiếp nhận 40 trường hợp đề nghị cấp đổi bằng TQGC của xã Thái Hoà. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Lao động – TBXH lập danh sách đề nghị Sở Lao động – TBXH cấp đổi bằng TQGC cho các gia đình liệt sĩ theo đúng quy định.

5.5. Cử tri phản ánh hiện nay các nhà văn hóa sau khi sáp nhập thôn không đảm bảo về các tiêu chuẩn, điều kiện để nhân dân sinh hoạt cộng đồng. Đề nghị UBND huyện có giải pháp cho thanh lý nhà văn hóa cũ, hỗ trợ xây nhà văn hóa mới và quy hoạch cấp đất xây mới cho các nhà văn hoá sau sáp nhập thôn; tiếp tục hỗ trợ phần kinh phí còn lại cho các thôn đã xây dựng nhà văn hóa.

UBND tỉnh đã có văn bản số 17878/UBND-VX ngày 30/12/2019 về việc hướng dẫn xử lý các nhà văn hóa thôn, phố trên địa bàn tỉnh dôi dư sau sáp nhập, cụ thể như sau:

Đối với nhà văn hóa thôn, phố dôi dư sau sáp nhập có vị trí không thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của dân cư; diện tích không đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của thôn, phố, cơ sở vật chất xuống cấp thì cho phép các địa phương đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, đảm bảo đúng quy định của Luật đất đai, Luật quản lý tài sản công và các quy định có liên quan để tạo nguồn xây dựng nâng cấp nhà văn hóa thôn, phố mới.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát lại các nhà văn hoá dôi dư sau sáp nhập có đủ điều kiện đưa ra đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, báo cáo UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch).

6. Về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội

6.1. Cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng trước tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn diễn ra; nạn cờ bạc, số đề, nghiện hút còn hoạt động ở một số địa phương trong huyện. Đề nghị ngành Công an cần tăng cường hơn nữa các biện pháp trấn áp, triệt phá các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để nhân dân yên tâm.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, trọng tâm là:

Tập trung rà soát, nắm chắc di biến động các loại đối tượng hình sự, đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ; các đối tượng là thanh thiếu niên hư, đối tượng tâm thần có khả năng điều kiện hoạt động phạm tội, các đối tượng đang bị áp dụng các biện pháp hành chính giáo dục tại xã, thị trấn, các đối tượng nghiện, nghi nghiện; thường xuyên gọi, hỏi, răn đe, giáo dục, cảm hóa các đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động phạm tội hiện hành, tập trung vào các đối tượng trong diện sưu tra, đòi nợ thuê, số đại ca, đầu gấu, thanh thiếu niên hư... có biểu hiện phạm tội đe dọa giết người, trộm cắp, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân, trọng tâm là vũ khí trong tay đối tượng hình sự, trong thanh thiếu niên hư, không để tội phạm sử dụng để gây án.

6.2. Cử tri đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường liên huyện, liên xã, gây sụt lún đường, vật liệu xây dựng rơi vãi xuống lòng đường, làm mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, nhất là tại các địa bàn được cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản và các tuyến đường phụ cận đang thi công xây dựng các dự án.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện thực hiện nhiều giải pháp để xử lý tình trạng trên: Từ tháng 9/2021 đến nay, Công an Triệu Sơn đã kiểm tra phát hiện, xử lý 137 trường hợp vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng phạt tiền 320 triệu; vận động, cưỡng chế 11 trường hợp cắt bỏ thành thùng coi nới, trả lại nguyên trạng kích thước của phương tiện. Đến nay, tình hình TTATGT trên địa bàn huyện, cơ bản không còn tình trạng các xe tải coi nới thành thùng, chở quá tải, để rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường trên các tuyến đường; TNGT được kiểm chế./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- ĐB HĐND huyện;
- Lưu: VT, VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc

